

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๘๙๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา ดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๘๒/ว ๑๘๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนในการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนและโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน (กิจกรรมจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความอนุเคราะห์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของโครงการและกิจกรรมดังกล่าว หากโรงเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามโครงการและกิจกรรม ประสงค์จะเสนอขอของบประมาณให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ จำนวน ตามความเหมาะสม ควรประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเอกชน ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน และครูผู้รับผิดชอบโครงการ

๒. ประเมินตนเองตามแบบที่กำหนด เพื่อขอของบประมาณสนับสนุนจากโครงการและกิจกรรมดังกล่าว

๓. จัดทำแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อเสนอขอของบประมาณ ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดรวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาพิจารณาอนุมัติเงินดอกผลของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และให้การสนับสนุนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๑๓ - ๓๑๕

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๑๘